

Trong các ngày 7 - 8/12/2009 tại Hà Nội và 10/12/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phối hợp với đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Cục quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Kinh nghiệm bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Tham dự Hội thảo, về phía Hoa Kỳ có các chuyên gia, cố vấn của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và SBA... Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Lãnh đạo NHPT, đại diện lãnh đạo các Ban thu hút HSC, một số Chi nhánh NHPT; Đại diện các Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần; đại diện lãnh đạo một số hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp.



Hội thảo đã trao đổi các vấn đề về chính sách và thực tiễn liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc cung

cơ p cũng như số dng dch v báo lãnh ngân hàng. Tại Hội thảo, các đđi biu đã đđc nghe giđi thiđu tđng quan chính sách hđ trđ, đđnh hđđng phát triđn hođt đđng báo lãnh tín dđng cho doanh nghiđp vđa và nhđ cđa Chính phđ Việt Nam; chính sách báo lãnh và kđt quđ báo lãnh cho doanh nghiđp vđa và nhđ vay vđn tđi NHTM thđc hiđn qua NHPT.

Các đđđn giđ cđa Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cđc quđn lý doanh nghiđp nhđ cđa Hoa Kỳ đã trình bày vđ vai trò cđa doanh nghiđp vđa và nhđ trong nđn kinh tđ Hoa Kỳ, vai trò cđa Chính phđ, vai trò cđa SBA trong viđc đđp đđng nhu cđu vđ vđn, các chính sách và dđch vđ dành cho các doanh nghiđp nhđ và vđa cũng nhđ mđng lđđđi hođt đđng và chiđn lđđđc marketing tđng thđ cđa SBA.

Hội thảo là cđ hđđ VDB trao đđđ, nghiđn cđu và hđc tđp kinh nghiđm vđi SBA vđ chính sách báo lãnh hđ trđ cho doanh nghiđp cđa chính phđ Hoa Kỳ. SBA cam kđt sđ phđđi hđp và giúp đđ VDB hoàn thiđn quy trình báo lãnh doanh nghiđp và phát triđn các dđch vđ báo lãnh tín dđng đđng thđc hiđn đ VDB hiđn nay.

Qua đđ cũng khđng đđnh vai trò cđa VDB là cđu nđđi quan trđng trong báo lãnh tín dđng cho các doanh nghiđp có thđ tiđp cđn đđđc vđđi nguđn vđn vay cđa các NHTM, thúc đđđy sđ phát triđn cđa doanh nghiđp nhđ và vđa đ Việt Nam.

*Theo (Thanh Tùng - VDB)*